


สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อนามัยโลกเตือน “ไวรัสซิกา” อาจระบาดไปทั่วทวีปอเมริกา</p> <p>องค์การอนามัยทวีปอเมริกาเตือนว่า มีความเป็นไปได้ที่ไวรัสซิกาจะแพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ในทวีปอเมริกาที่มีงูลายอาศัยอยู่ ปัจจุบันพบว่าเชื้อได้แพร่ระบาดใน ๒๑ ประเทศในแถบแคริบเบียน ภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ยกเว้นในประเทศแคนาดาและชิลี องค์การอนามัยทวีปอเมริกายืนยันว่า ตรวจพบเชื้อไวรัสซิกาในน้ำอสุจิ และสันนิษฐานว่าการติดเชื้อรายหนึ่งอาจเป็นการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนผ่านทางเพศสัมพันธ์ แต่ชี้ว่าจำเป็นต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ อย่างไรก็ตาม ราว ๘๐% ของผู้ติดเชื้อมักไม่แสดงอาการ แต่แพทย์ชี้ว่าเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือการที่เชื้อไวรัสชนิดนี้อาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ โดยพบว่านับแต่เดือน ต.ค.ปีก่อน มีทารกในบราซิลราว ๔,๐๐๐ คนเกิดมาโดยมีศีรษะลีบเล็ก ซึ่งเป็นภาวะที่เด็กมีสมองเล็กผิดปกติแต่กำเนิดด้วยเหตุนี้ องค์การอนามัยทวีปอเมริกาจึงเตือนให้สตรีมีครรภ์คอยเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ปัจจุบันยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมีต้นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา แต่พบการระบาดครั้งแรกในทวีปอเมริกาที่ประเทศบราซิล</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ออสเตรเลียพบแมงมุมใยกรวยที่มีพิษร้ายแรงถึงชีวิตตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา</p> <p>มีผู้พบแมงมุมใยกรวยเพศผู้ซึ่งถูกตั้งชื่อภายหลังว่า “บิกบอย” ที่บริเวณป่าในเมืองนิวคาสเซิลของออสเตรเลีย โดยแมงมุมตัวนี้มีความยาวขาถึง ๑๐ ซม. ทางสวนสัตว์ฯ ได้ขอให้ชาวออสเตรเลียที่พบเห็นแมงมุมชนิดนี้ช่วยกันจับส่งทางศูนย์เพื่อนำไปสกัดพิษสำหรับทำยาต้านพิษสำหรับผู้ที่ถูกแมงมุมกัด นายบิลลี คอลเลตต์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์นี้บอกว่า ทางศูนย์ต้องการแมงมุมราว ๒๐๐-๓๐๐ ตัว และต้องสกัดพิษราว ๓,๐๐๐ ครั้งจึงจะเพียงพอต่อการผลิตยาต้านพิษ แมงมุมใยกรวยที่พบทั่วไปมีความยาวขาประมาณ ๖-๗ ซม. โดยพบได้ตามแหล่งที่มีความชื้น เช่น ใต้พุ่มไม้ หรือใต้เศษซากกิ่งไม้ หากตกลงไปในน้ำ มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้น้ำได้นานถึง ๓๐ ชั่วโมง พิษของแมงมุมชนิดนี้ทำให้ระบบการทำงานของหัวใจล้มเหลว ทำลายระบบประสาทและลำไส้ และส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจด้วย ในการสกัดพิษแมงมุม เจ้าหน้าที่จะใช้หลอดเล็กสำหรับดูดของเหลวเพื่อดูดพิษจากเขี้ยวของมัน ซึ่งสามารถสกัดได้แค่ ๒-๓ หยดจากแมงมุม ๑ ตัว และสามารถทำได้สัปดาห์ละ ๑ ครั้งเท่านั้นเพื่อให้ร่างกายแมงมุมได้พักเพื่อผลิตพิษขึ้นมาใหม่</p> 	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หมอ ชี เลียง 'ตุ๊กตาลูกเทพ' ไม่ผิดปกติทางจิต แนะนำ ยึดเหนี่ยวศาสนา</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงกรณีกระแสตุ๊กตาลูกเทพที่ทำให้ร้านค้าต่างๆ ร้านเสริมสวย ที่พัก ร้านอาหาร การรับจ้างดูแล ตลอดจนการจำหน่ายตัวที่นั่งของสายการบิน และรถโดยสาร ต้องมีบริการพิเศษสำหรับลูกเทพนั้นว่า พื้นฐานจิตใจของคนไทยส่วนมากมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้ว ทุกคนล้วนมีความเชื่อในเรื่องลึกลับกันทั้งสิ้น ไม่ได้ต่างอะไรไปจากคนสมัยก่อนที่เลี้ยงกุมารทอง ซึ่งจะว่าไปแล้ว ตุ๊กตาลูกเทพก็คือ การประยุกต์ไสยศาสตร์ให้มาหลอมรวมกับยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ส่วนหนึ่งมาจากกระแสของสังคม และอีกส่วนก็มาจากความเชื่อส่วนตัว ซึ่งอาจมีบ้างที่เลี้ยงเพื่อต้องการที่พึ่งทางใจ เพราะตามหลักทางจิตวิทยา ก็สามารถอธิบายได้ว่า เราทุกคนยังต้องการแสวงหาในสิ่งที่จิตใจยังขาดอยู่ บางคนมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่าง หรือบางคนนั้นรู้สึกว่าจะทำอะไรสักอย่างในชีวิต จึงต้องการบางสิ่งบางอย่างมายึดเหนี่ยวจิตใจ “อยากแนะนำให้อึดเหนี่ยวศาสนาเป็นที่พึ่งจะดีกว่าเพราะมีที่มาที่ไปชัดเจนและเชื่อถือได้ โดยผู้ที่เลี้ยงตุ๊กตาลูกเทพทุกท่านอยากขอแนะนำว่า การที่เราจะรับพรจากสิ่งใดนั้น ต้องเกิดจากการคิดดี ทำดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวส่งเสริมให้ความหวังเกิดผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงแน่นอน”</p>	-	-
ประเทศ	<p>สพฉ. เตือน ปชช. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงอากาศแปรปรวนฉับพลัน เต็ดขาด!</p> <p>นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. แนะนำ ประชาชนดูแลตนเองช่วงสภาวะอากาศแปรปรวน จากอากาศหนาวเย็นอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ ว่าเรื่องแรกห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อแก้ความหนาวเย็นเด็ดขาด เพราะมีประชาชนจำนวนมากที่ยังมีความเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้ร่างกายอบอุ่นและแก้หนาวเย็นได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างมาก เพราะในความเป็นจริงแล้วการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะเป็นตัวเร่งให้ร่างกายสูญเสียความร้อน ที่สำคัญ แอลกอฮอล์จะทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัว ผู้ดื่มจะรู้สึกว่าตัวร้อนขึ้นทำให้เข้าใจผิดว่าร่างกายของตัวเองอบอุ่น ส่วนอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างฉับพลันจะทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง และโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ได้รับผลกระทบ เพราะความหนาวเย็นจะส่งผลให้ประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ และทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติด้วย นอกจากนี้ เมื่ออากาศหนาวเย็นมากๆ ร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้น และจะส่งผลต่อความดันโลหิตของผู้ป่วยในกลุ่มโรคอาการดังกล่าวด้วย ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องเตรียมยาประจำตัวให้พร้อม และดูแลสุขภาพตนเอง รักษาร่างกายให้อบอุ่น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กต. สังกัดสถานทูต-กงสุลใหญ่ แจงสถานการณ์เมอร์ส ขอ ปชช.อย่าตระหนก</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ฉบับที่ ๔ ระบุว่า ได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งเจ้านานาประเทศ ถึงสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม โดยรัฐบาลไทย ได้ดำเนินมาตรการในการรักษาตัวผู้ป่วย ติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างครอบคลุมตามมาตรฐานสากล ตลอดจนชี้แจงถึงความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ตื่นตระหนก และเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของไทย ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพและหาความรู้ในการรับมือกับโรคที่ถูกต้อง</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมสุขภาพจิต แนะนำอย่าตื่น “เมอร์ส” สถานพยาบาลพร้อมให้คำปรึกษาลดความตื่นเครียด ขอให้มั่นใจระบบการดูแลป้องกันของ สธ.</p> <p>นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้แนะนำคนไทยอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ส ที่ล่าสุด พบผู้ป่วย รายที่ ๒ ในไทย ชาวโอมาน ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาตัวในห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูรแล้ว นั้น โดยขอให้ติดตามข่าวสารให้รอบด้าน จากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และป้องกันตนเองให้ดีก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตกกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคที่จะส่งผลให้ตัวเองเกิดความไม่สบายใจและเกิดความเครียดขึ้นได้ ขอให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทั้งนี้ หากพบว่าตนเองเครียดและวิตกกังวลเกินเหตุ เช่น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปั่นป่วนมวนท้อง คลื่นไส้ สามารถขอรับบริการปรึกษาได้ที่หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตและสถานพยาบาลทุกแห่งหรือสายด่วนสุขภาพจิต ๑๓๒๓ โทรฟรี ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งจะมีผู้ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยลดความตื่นเครียด ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย ไม่วิตกกังวลมากเกินไป</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>AOT เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สทุกสนามบินหลังพบผู้ป่วยเข้าไทย</p> <p>นายนิพนธ์ ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส รายที่ ๒ ซึ่งเป็นชายชาวโอมานที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและได้มีการส่งตัวไปรักษาในห้องแยกโรคที่สถาบันบำราศนราดูรแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ แล้วนั้น ในส่วนของทอท.ซึ่งบริหารท่าอากาศยาน ๖ แห่งของประเทศไทย ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินที่มาจากประเทศในตะวันออกกลางมากที่สุด ได้จัดหลุมจอดบริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน E และ F ให้กับสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้านการติดตั้งเครื่อง Thermo Scanner บริเวณดังกล่าว และเพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการของผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง สำหรับท่าอากาศยานอีก ๕ แห่ง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Hand Held Thermo Scanner) ประมาณ ๑ - ๒ เครื่องในการคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง</p>	-	-
ประเทศ	<p>สาธารณสุข เผยผู้ป่วยโรคเมอร์สอาการทร่วงตัว, นำผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงเข้าสังเกตอาการเพิ่ม</p> <p>นพ.อำนวยการ กาจินะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรในวันนี้ยังทร่วงตัว มีไข้ต่ำๆ ไอเล็กน้อย ให้ออกซิเจนเช่นเดิม รับประทานอาหารได้ ลูกเดินเข้าห้องน้ำได้ ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรคเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ทีมสอบสวนโรคได้สอบสวนพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง นำมาสังเกตอาการเพิ่มเติมอีกที่สถาบันบำราศฯ เป็นคนขับแท็กซี่ และผู้เดินทางชาวโอมานสำหรับการสอบสวนและติดตามผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง ประกอบด้วย ผู้โดยสาร ๒๒ คน(เป็นคนไทย ๔ คน ชาวต่างชาติ ๑๘ คน) คนขับแท็กซี่ ๒ คน พนักงานโรงแรม ๔ คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๑๑ คน ญาติ ๑ คน ติดตามตัวได้ ๓๒ คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามโดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานทูตและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ คาดว่าจะนำตัวผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนรับไว้สังเกตอาการที่สถานเตรียมไว้รองรับ ขณะนี้อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ๙ คน เป็นญาติ ๑ คน คนขับแท็กซี่ ๒ คน ผู้ร่วมเดินทางคนไทย ๑ คน และชาวโอมาน ๕ คน ทุกคนสบายดี ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำได้รายชื่อและดำเนินการติดตาม แนะนำให้แยกตัวเอง ลดการสังคมกับผู้อื่น และติดตามกับเจ้าหน้าที่ทุกวันจนครบ ๑๔ วัน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ผนึกพลัง๓ประสานเพิ่มศักยภาพบุคลากรแพทย์ เปิดบริการครบวงจร</p> <p>สถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ แบบครบวงจร ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๕๙ โดย ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวินิจฉัยเห็นชอบให้รวมทั้ง ๓ หน่วยงานภายใต้ มูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะเน้นการทำงานและขับเคลื่อนด้านต่างๆ ทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคทางการแพทย์ที่มีปัญหาขาดแคลน ในปี ๒๕๖๐ จะมีการเปิด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อรับนักศึกษาที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้ามาศึกษาและฝึกหัดเป็นปีแรก โดยเรียนที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งจะมีสถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาช่วยผลิตแพทย์อีกด้วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ. เร่งค้นหาและจัดระบบดูแลผู้สูงอายุ ตัดบ้านติดเตียง ๑,๐๙๒ ตำบล</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) การจัดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ก.สาธารณสุขได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล (Long Term Care) จัดระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่การบูรณาการ ๕ กลุ่มวัยในตำบลจัดการสุขภาพ โดยเร่งดำเนินการมีดังนี้ ๑.ให้ สสจ. ค้นหากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในตำบลเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลให้ศูนย์อนามัย กรมอนามัยภายใน ๓๑ มกราคมนี้ ๒.จัดการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร ๗๐ ชม. ให้เสร็จใน ๒๘ กุมภาพันธ์นี้ โดยในระยะเร่งด่วนนี้ได้จัดอบรม ๒ วัน และอบรมต่อให้ครบตามหลักสูตรต่อไป เพื่อดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ตำบลละไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในตำบลพื้นที่เป้าหมาย กำหนดผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๑ คนจะดูแลผู้สูงอายุ ๑๐ คน ๓. ส่งเสริมให้คนในครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็น อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) อีกด้วย เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมต่อเนื่อง ๔.ให้ สสจ. และสสอ. คัดเลือกผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จำนวน ๑ คนดูแลรับผิดชอบ ๑ ตำบล ทำหน้าที่วางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงต่อไป</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.แถลงข่าวค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมแถลงข่าว "การรณรงค์ ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำจัดโรคเรื้อนให้หมดไปจากประเทศไทย ตั้งเป้าในปี ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน ๑๐๐ คน และพิการไม่เกิน ๒๐ คน" ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ห่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเสี่ยงป่วยใช้หวัด-ปอดบวมแนะรักษาร่างกายให้อบอุ่น</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับมีฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยที่พบบ่อยคือ โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นปีจนถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั้ง ๒ โรค รวมกัน ๘,๐๐๐ กว่าคน โดยโรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วย ๑,๙๓๖ คน ไม่มีผู้เสียชีวิต โรคปอดบวม พบผู้ป่วย ๖,๔๐๗ ราย เสียชีวิต ๕ ราย ได้กำชับ สสจ.ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วย และขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษา รวมทั้งป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาหลังการป่วย</p>	<p>สถานการณ์ปอดบวม ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ พบผู้ป่วยทั้งหมด ๑๑๙ ราย พบอัตราป่วยสะสมสูงสุดที่อำเภอวังทรายพูน อำเภอวังนารายณ์ อำเภอสากเหล็ก พบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็ก 0-5 ปีและอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่พบผู้เสียชีวิต</p>	<p>มอบหมาย พบส.สื่อสารฯ ดำเนินการ สื่อสารความเสี่ยง เพื่อเป็นการเติมภูมิปัญญา ภูมิธรรม ให้กับประชาชน</p>
ประเทศ	<p>จิตแพทย์เตือนโซเชียลหลุดล่อนเสี่ยง'ผู้พิพากษาหญิง' ชีละเมิดสิทธิ-ผิดกม.</p> <p>จากกรณีสังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอผู้พิพากษาหญิงรายหนึ่งแสดงอาการเกรี้ยวกราดรุนแรงที่กรมการขนส่งทางบก ย่านหมอชิต โดยผู้โพสต์อ้างว่าหญิงสาวรายนี้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่เรื่องโดนสวมทะเบียนรถ แต่จู่จรถก็ติดขวางจึงโดนเจ้าหน้าที่ขนส่งออกใบสั่ง ทำให้เกิดความไม่พอใจ ก่อนจะบอกด้วยเสียงอันดังว่า "มีingsวรรณ์ไว้ชนะว่ากูนะ เป็นนายของมีง" ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ทันที่กระแสจะซา ก็ได้มีผู้เผยแพร่คลิปของหญิงผู้พิพากษาท่านเดิมที่การไฟฟ้านครหลวง เขตบางเขน ขณะกำลังไต่ถามไต่สวนใส่เจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวสั้น "ฉันไม่ผิด ฉันไม่แคร้" กระทั่งภายหลังทางโฆษกศาลยุติธรรมได้ออกมาแถลงชี้แจงว่า หญิงสาวคนดังกล่าวคือ น.ส.จิตชนก แผ่นสุวรรณ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยงานตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ซึ่งทางหน่วยงานได้มอบหมายให้คณะสำนักงานศาลยุติธรรมพา น.ส.จิตชนก ไปตรวจสุขภาพที่ รพ.จุฬาฯแล้ว หลังจากมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ถือว่า น.ส.จิตชนก เป็นผู้ป่วยซึ่งทางกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่ในกรณีที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยหรือผู้อื่น หรือเพื่อความปลอดภัยสาธารณสุข ซึ่งการฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามมาตรา ๕๐ ทั้งจำคุกและปรับ"</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ป้องกันไว้ก่อน</p> <p>คอลัมภ์เรียงหน้าชน ไทยรัฐ- หากจะนับถอยหลังเข้าสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก โอลิมปิก ๒๐๑๖ ในเดือน ส.ค.นี้ ที่เมืองริโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ยังเหลือเวลาอีกมากกว่า ๗ เดือนก็ว่าได้ ความเคลื่อนไหวการแข่งขันในภาพรวม ทุกอย่างเดินหน้า แม้บางเรื่องจะมีข่าวว่าไม่พร้อม แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา เชื่อว่าเจ้าภาพจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีโดยเวลานี้มีเพียงแค่กรณีของ “ไวรัสซิก้า” เท่านั้น ที่ต้องเฝ้าระวังมากหน่อยเฉพาะที่ประเทศบราซิล พบเด็กแรกเกิดมีศีรษะขนาดเล็กผิดปกติ สูงถึง ๔,๐๐๐ ราย ทั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากแมติดเชื้อไวรัสดังกล่าวมา ในแง่ของกีฬาไทย อาจจะไกลตัว เพราะไม่น่าจะมีหญิงมีครรภ์เดินทางไปช่วงแข่ง แต่ในมุมมองของสังคมไทยไม่สามารถประมาทได้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอ ให้ประชาชนตระหนักในมาตรการป้องกันโรคและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรค</p>	-	-
ประเทศ	<p>๑ ใน ๓ ประชากรโลกเผชิญปัญหาทุพโภชนาการ</p> <p>น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากรายงานโภชนาการโลกเปิดเผยว่า ปัจจุบันพบ ๑ ใน ๓ ประชากรโลก เผชิญกับภาวะทุพโภชนาการ และ ๑ ใน ๑๒ ของคนวัยทำงานมีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงและเบาหวาน ขณะที่ร้อยละ ๔๕ ของประเทศทั่วโลกประสบปัญหาทุพโภชนาการซ้ำซ้อน คือประสบปัญหาโรคขาดสารอาหารแต่ขณะเดียวกันก็เผชิญกับโรคโภชนาการเกิน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปีจำนวน ๔๒ ล้านคนทั่วโลกประสบปัญหาโรคอ้วนและเบาหวานและจำนวน ๕๑ ล้านคนทั่วโลก มีปัญหาผอม และ ๑๖๑ ล้านคนประสบปัญหาแคระแกร็น อีกทั้งยังพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี ร้อยละ ๔๕ เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องเนื่องจากภาวะทุพโภชนาการ ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๒-๒๐ โดยประเทศไทย แม้จะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร แต่ก็ถือเป็นอีก ๔ ประเทศที่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริม พัฒนาสุขภาพระดับโภชนาการของประชาชนภายในปี ๖๘ ทั้งนี้ จากประสบการณ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาทางโภชนาการของประเทศต่างๆ พบว่าเป็นพลิกวิฤตตีให้เป็นโอกาส ส่งผลต่อประเทศทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และเศรษฐกิจ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>UNเตือนอช.ตอ.เฉียดไต้ยังระวังเมอร์สหลังพบในไทย</p> <p>หน่วยสาธารณสุขฉุกเฉิน ยูเอ็น เรียกร้อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระวังกับความเสี่ยงโรคเมอร์ส หลังพบผู้ป่วยล่าสุดในไทยเว็บไซต์ของสหประชาชาติ รายงาน นายพูนาม เคนราพาล ชิงท์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขแห่งสหประชาชาติ และผู้อำนวยการสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ออกมาเตือนว่า ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโรคเมอร์ส หลังจากที่ประเทศไทยได้รับการยืนยันแล้ว พบผู้ป่วยล่าสุดในประเทศ โดย นายชิงท์ กล่าวว่า กรณีของผู้ป่วยรายใหม่ที่พบในไทย ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยเรียกร้องให้ทุกประเทศเฝ้าระวังและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมากยิ่งขึ้น โดยชายชาวโอมาน วัย ๗๑ ปี ที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ รับการรักษาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ก่อนผลตรวจสอบพบโรคเมอร์ส และได้ส่งชายชาวโอมานไปรักษาตัวต่อยังสถาบันบำราศนราดูร เพื่อรักษาและป้องกันอย่างเข้มงวด และเจ้าหน้าที่เร่งติดตามทุกคนที่เคยได้พบปะหรือได้มีการติดต่อกับชาวโอมานรายนี้ ช่วงที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้ว</p>	-	-
ประเทศ	<p>มท. สั่งด่วนทั่วประเทศดูแล ปชช.รับผลกระทบภัยหนาว พร้อมรับมือ อุณหภูมิลดฮวบ</p> <p>นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ลักษณะอากาศของประเทศไทย มีอุณหภูมิลดต่ำมากกว่าปีก่อนๆ แต่บางพื้นที่มีสภาพอากาศร้อนและมีฝนตกสลับกัน ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงมีหนังสือด่วนที่สุดสั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอประสานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ โดยใกล้ชิด ในการลงพื้นที่ดูแลประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้อาศัยในชุมชนพื้นที่สูงที่อาจเจ็บป่วยเพราะได้รับผลกระทบจากอากาศเปลี่ยนแปลง ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โดยให้นำคำแนะนำของสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองในช่วงฤดูหนาว ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายเสียงตามสายในหมู่บ้าน วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์ภูมิภาค รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทุกช่องทาง หรือบางพื้นที่อาจจัดรถประชาสัมพันธ์ ออกประกาศเตือนประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเป็นระยะๆ</p>	-	-





สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>หนาวจัด! พระธาตุองค์ที่เชียงแสน ทนไม่ไหว ขอผ้าห่มจากชาวบ้าน</p> <p>นายสมพงษ์ นูเว เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จ.เชียงราย ขณะที่ตนพร้อมครอบครัวพักผ่อนภายในบ้าน ก็ยินเสียงเรียกที่รั้วประตูบ้าน พอออกมาดูก็ตกใจ เพราะพบพระสงฆ์ ๒ รูป ยืนอยู่ พร้อมเอ่ยขอผ้าห่มไปห่มกันหนาว จำนวน ๕ ผืน โดยพระสงฆ์ทั้งสองรูป บอกกับตนว่า เป็นพระธุดงค์มาจากต่างจังหวัด มาด้วยกัน ๕ รูป ขณะออกธุดงค์มาจากวัดเดิม อากาศไม่หนาว มีแต่ผ้าห่มบางๆ ติดมา พอเข้ามาถึงอำเภอเชียงแสนเข้าวันนี้ เจออากาศหนาวเย็นมาก พอได้ที่ปักกลดในป่าช้าเชียงแสน ก็มีฝนตกลงมา อากาศยิ่งหนาวเย็นลงอีก จึงย้ายเข้ามากางเต็นท์ที่ศาลาพักในป่าช้า แต่ทนอากาศที่หนาวเย็นไม่ได้ จึงออกมาขอผ้าห่มกับชาวบ้าน นายสมพงษ์ จึงได้นำผ้าห่มในบ้านที่มีออกมาให้ ๒ ผืน และติดต่อนายภาณุวัฒน์ ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านจอมกิตติ ม.๖ ต.เวียง อ.เชียงแสน และนายทินกร มโนรัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ ต.เวียง โดยได้พากันไปที่ป่าช้า และได้นำผ้าห่มไปเพิ่มให้อีก ๓ ผืน แต่ปรากฏว่าอากาศในป่าช้าหนาวมาก ทางหน่วยกู้ชีพอานุกาฬธรรมเชียงแสน ได้นำผ้าห่มมามอบให้เพิ่มอีก ๕ ผืน สำหรับพระธุดงค์ ทั้ง ๕ รูป จะเดินธุดงค์ต่อไปยังวัดป่าอาชาทอง ที่ อ.แม่จัน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ผอ.รพ.แนะนำซื้อของไหว้เทศกาลตรุษจีน</p> <p>นพ.วิริยะ เอี้ยวประเสริฐ ผอ.รพ.ชัยนาทเรนทร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในวันที่ ๗ ก.พ. ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากจะมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และจะต้องมีการจับจ่ายซื้ออาหาร ไม่ว่าจะเป็นไก่ เป็ด ขนมห่าง ขนมหี้น ขนมห้วยปู ซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาจได้อาหารที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อรับประทานอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ การเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีนอาหารสดต้องมีสภาพที่ปกติ เนื้อแน่น มีสีสม่ำเสมอตามธรรมชาติและปราศจากกลิ่นที่น่ารังเกียจ ขนมห่างๆที่จะนำมาเซ่นไหว้ควรเลือกขนมหที่สีไม่ฉูดฉาด มีสีกลิ่นรสปกติ บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่สะอาดและไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร การเลือกซื้อผักผลไม้สามารถลดการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชได้ เช่น ล้างโดยใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) และล้างน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง เปิดน้ำให้ไหลผ่านและใช้มือทำความสะอาดนาน ๒ นาที หรือใช้ด่างทับทิมแช่ทิ้งไว้ประมาณ ๑๐ นาที เพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนที่จะบริโภคเปิด ใจ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สสจ.พิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบาดวิทยาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วแก่กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข</p> <p>๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาและการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตามนโยบายสาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร</p>  <p>สสจ.พิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบาดวิทยาทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วแก่กลุ่ม อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข</p>  <p>25 มกราคม 2559 นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้นโยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านระบาดวิทยาและการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคและภัยสุขภาพ แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตามนโยบายสาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพิจิตร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร</p>	-	-

- จีบ
- ทราบ
- ขอพบ
- ลงนัด
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ประสาน

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 27 ม.ค. 2559

